

Và tết Hà Nội Nhâm Thìn 2012



Dâng hương ở Quốc Tử Giám.



Ra phố Ông đồ xem vẽ thư pháp.



Hoa thủy tiên bán vào chiều cuối năm.



Nhà báo Nguyễn Phương Hùng niệm hương.



Hoạt động báo chí tại chùa Một Cột.



Tại chợ chiều 30 phố hàng Lược.

hồ để chen chúc bước ra về. Điểm ghi nhận lạ lùng là các cháu sinh viên đứng bán những túi “may mắn” gồm có muối và diêm quẹt, những cành cây “may mắn” giống lá tre. Mỗi túi bán khoảng 10,000 đồng Việt Nam (tương đương với nửa mỹ kim Hoa Kỳ). Trên đường về khách sạn, Phó Nhóm Bolsa thấy các thương hiệu không buôn bán, nhưng chủ nhân mở cửa để cúng giao thừa, đốt vàng vạc, sớ, tiền... Một đặc biệt khác “bán mía” nguyên cây với dây đủ gốc và lá ngon. Mỗi cây giá 25,000 đồng Việt Nam hơn 1 Mỹ kim) và phải mua ba cây xếp thành hình tam giác đứng. Về đến khách sạn đúng 2 giờ sáng, cô Mimi Tường nhờ nhân viên khách sạn cắt bánh chưng với hành ngâm dấm để cả đoàn ăn Tết. Mọi người chia tay lúc 2 giờ 30 sáng để chấm dứt chương trình đón giao thừa của đoàn nhà báo Nam California tại Hà Nội.

Sáng mừng Một Tết, đúng 8 giờ 30, xe của Ủy Ban Người Việt tiếp tục đưa các nhà báo đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, Phố ông Đồ, Chùa Một Cột, Chùa Trấn Quốc (Hồ Tây) và đền Quan Thánh (Trấn Vũ). Vì sáng sớm nên Văn Miếu



Cảnh bán đồ cổ ở phố hàng lược chiều cuối năm.

Quốc Tử Giám tương đối thưa đông đảo nhưng từ Chùa Một Cột, Chùa Trấn Quốc đến đền Quan Thánh hầu như không có chỗ chen chân. Lịch sử của những nơi này, Phó Nhóm Bolsa sẽ tường thuật trong những bài tiếp theo. Tự trung bà con rất là tin tưởng về phương diện tâm linh. Người trẩy hội lễ Tết đã cầm đồng tiền

cố gắng chen chúc đưa đồng tiền sờ vào bàn chân của Quan Thánh Trấn Vũ. Sau đó, xoa tờ giấy tiền vào mặt trước khi bỏ lên đĩa phước sương. Xong rồi còn lấy bàn tay xoa thêm vào mặt. Họ tin tưởng những vận hên và may mắn sẽ đến quanh năm.

Điểm đặc biệt là các du khách người



Chùa Trấn Quốc đầu năm mới 2012.

Trung Hoa rất đông cùng với những du khách ngoại quốc. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng cũng đã nhận được hai bằng chứng nhận đóng vào quỹ công đức tại Chùa Một Cột và đền Quan Thánh Trấn Vũ mỗi nơi 100,000 đồng Việt Nam. Ông nhà báo cho biết 36 năm xa rời đất nước,

TIẾP TRANG...42